

Số:

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng 9 năm 2023

V/v hướng dẫn giảng dạy nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ các Quyết định của Bộ GDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương các lớp 6,7,8,10,11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu¹;

Tiếp theo Công văn số 3219/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giảng dạy nội dung giáo dục địa phương từ năm học 2023-2024; Để tiếp tục triển khai dạy học nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông tiếp tục triển khai các nội dung sau đây:

1. Về việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nội dung giáo dục địa phương

Căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nội dung giáo dục địa phương là kế hoạch thời gian năm học do Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng

¹ Quyết định 2799/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định 4365/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định 435/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ GDĐT Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định 2620/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định 2621/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học của Sở GDĐT ban hành; chương trình, nội dung, cấu trúc tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.1. Đối với các phòng GDĐT: Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các lớp 6,7,8 năm học 2023-2024 và kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các lớp nêu trên (kế hoạch môn học). *Chương trình môn học nội dung giáo dục địa phương phải đảm bảo 35 tiết/năm học theo quy định.*

1.2. Đối với các trường THPT: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên (được phân công giảng dạy) xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các lớp 10, 11 năm học 2023-2024 và kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các lớp nêu trên (kế hoạch môn học). *Chương trình môn học nội dung giáo dục địa phương phải đảm bảo 35 tiết/năm.*

(Tham khảo Phụ lục số 1,2 gửi đính kèm để xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các lớp 8,11).

2. Về việc phân công giáo viên giảng dạy

2.1. Hiệu trưởng các trường THCS, THPT căn cứ vào nội dung của từng chủ đề trong tài liệu *ưu tiên phân công giáo viên đảm nhận các nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên để giảng dạy*, đảm bảo tính thống nhất và xuyên suốt trong năm học.

2.2. Căn cứ vào kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên (được phân công giảng dạy) xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy (giáo án). Khi xây dựng các kế hoạch giáo dục giáo viên cần phải linh hoạt, đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề và kế hoạch dạy học của các môn học có liên quan, tạo điều kiện cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.

3. Quy định về kiểm tra, đánh giá

Thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.

4. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương

Sở GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THCS, THPT hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hành để triển khai các hoạt động dạy - học, đăng tải các tài liệu này lên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình và thông báo rộng rãi cho học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên biết để sử dụng.

5. Tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm việc dạy học nội dung giáo dục địa phương, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, cập nhật tài liệu

Vào cuối mỗi năm học, các phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS trực thuộc tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm việc dạy học nội dung giáo dục địa phương, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, cập nhật tài liệu báo cáo các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Các trường THPT tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, cập nhật tài liệu báo cáo Sở GDĐT.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Ông Nguyễn Hữu Hòa, Chuyên viên Phòng GDTrH-TX, Sở GDĐT (điện thoại số: 0987 747 363) để được hướng dẫn thêm.

(Đính kèm: Quyết định 2620/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định 2621/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lớp 8, 11; Phụ lục số 1 và 2 Thuyết minh về Tài liệu GDĐP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lớp 8,11. Đối với các lớp 6,7,10: sử dụng Tài liệu đã ban hành)/.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- GD và các P.GD Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-TX, HaoNH.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Châu